

Kiến Xương

# Tăng cường tiềm lực xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc



Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đồng chí trong khung tập diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương luyện tập nội dung vận hành cơ chế.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, phù hợp với tình hình, khả năng thực tế của địa phương, đạt được những kết quả rất quan trọng.

Là địa phương có vị trí trọng yếu liên hoàn trong KVPT của tỉnh, trước hết, Kiến Xương luôn coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, coi đây là yếu tố cơ bản, tạo nền tảng để xây dựng các tiềm lực, thế trận của KVPT. Huyện ủy, UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 62 (nay là Chỉ thị số 12) của Bộ Chính trị, Nghị định số 15, Nghị định số 116 của Chính phủ về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng bảo đảm quân số, chương trình, nội dung, thời gian theo quy định. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, làm tốt công tác dân vận, quan tâm giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo các địa phương, các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ trọng phát triển kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cơ quan quân sự huyện đã thực hiện tốt công tác xét duyệt, chi trả cho hơn 15.000 trường hợp được hưởng trợ cấp theo các quyết định 47, 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng khác với số tiền hàng chục tỷ đồng, bảo đảm chất chế, chính xác, nghiêm túc, an toàn. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong nhân dân, góp phần xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.

Quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ là nhân tố vật chất trực tiếp tạo sức mạnh cho KVPT nên các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đều được gắn với bố trí thế trận QPAN theo tư tưởng chủ đạo "mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực QPAN". Những năm qua, kinh tế - xã hội của Kiến Xương đạt được những kết quả quan trọng, cơ sở vật chất được tăng cường,

văn hóa - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn và đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện 5 năm (2015 - 2020) bình quân đạt 9,85%/năm, 9 tháng đầu năm tăng 6,5% so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2019, Kiến Xương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó đến nay huyện tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có xã Bình Định được công nhận đạt chuẩn, 4 xã đã hoàn thành các tiêu chí chủ yếu định.

Trong công tác quy hoạch và phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện xây dựng và triển khai công tác bảo đảm an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế các mục công nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch quốc phòng kết hợp với kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của địa phương. Quy hoạch khu đô thị, nông thôn, khu dân cư, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư, cụm công nghiệp phát triển, không ảnh hưởng tới quy hoạch thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm không gian phát triển, không ảnh hưởng tới quy hoạch thực hiện quân sự trong KVPT.

Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh trong KVPT, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lực lượng quân sự hàng năm được kiện

toàn, xây dựng đúng biên chế, chỉ lệnh của cấp trên, bảo đảm chất lượng. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đầu mối đơn vị bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tốt; lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt thời bình đạt tỷ lệ 1,3% so với dân số, đồng chí dân quân tự vệ được rà soát, kiện toàn đầy đủ theo luật định. Công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng thường trực theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" bảo đảm nội dung, thời gian, quân số theo đúng chương trình huấn luyện. Những năm qua, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Đối với lực lượng công an huyện xây dựng theo hướng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an, quân sự thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống QPAN, không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc KVPT huyện.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Kiến Xương đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Cơ quan quân sự huyện phối hợp chặt chẽ các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND huyện lập quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT phù hợp với địa bàn; chú trọng nghiên cứu kỹ mọi mặt để bố trí phù hợp các công trình quân sự trọng điểm như: căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, mục tiêu phòng thủ trọng yếu, KVPT then chốt, hệ thống công trình chiến đấu... Để thực hiện, cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, nắm chắc thực lực của địa phương, LLVT huyện tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp hàng năm trích một phần ngân sách địa phương để xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT cấp huyện.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong những năm qua đã giúp tiềm lực trong KVPT của huyện Kiến Xương được tăng cường về mọi mặt. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố ngày càng vững mạnh. Cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và hoạt động của KVPT được vận hành tốt. Kinh tế của Kiến Xương có bước phát triển khá; an ninh chính trị được giữ vững; tình hình nông thôn ổn định. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố vững chắc.

Từ nay đến cuối năm 2021, cùng với những nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2021, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

VŨ NGỌC TRÌ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương

Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương



Công an huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tham gia vào các phần việc trong kế hoạch đề ra, trong đó đã tham gia xây dựng các văn kiện diễn tập, các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau diễn tập. Các phương án này, Công an huyện đã phân công tối đa lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng như phân luồng giao thông. Công an huyện cũng chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chỗ, nhất là tại các địa phương có các nội dung, địa điểm diễn tập. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức và thực hành tác chiến phòng thủ của lực lượng công an, từ đó phối hợp với lực lượng quân sự làm nòng cốt trong tác chiến phòng thủ khu vực và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Thượng tá Vũ Hồng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương



Đảng ủy, Ban CHQS huyện Kiến Xương đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo làm công tác tổ chức, chuẩn bị diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện, trong đó làm tốt công tác tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và khung diễn tập KVPT huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; đồng thời, tổ chức tập huấn, luyện tập các nội dung phục vụ diễn tập. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập đã cơ bản hoàn tất. Đối với những nội dung luyện tập để chuẩn bị diễn tập, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của ban đạo diễn diễn tập Bộ CHQS tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh nhằm bảo đảm tất cả các nội dung diễn tập được tiến hành thông suốt, linh hoạt, đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương



Để góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện Kiến Xương năm 2021, trên cơ sở kế hoạch cấp trên phê duyệt, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Quý đã khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các công việc như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; đồng thời, xây dựng các văn bản phục vụ diễn tập. Cuộc diễn tập lần này tập trung đánh giá tình hình, khả năng xử lý các tình huống có thể xảy ra về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trạng thái quốc phòng, an ninh. Xã Vũ Quý nỗ lực, cố gắng tìm hiểu, tham gia để khi có tình huống xảy ra không bị động, bất ngờ và không lúng túng trong tổ chức thực hiện.

TRINH CƯỜNG - TẮT ĐẠT

# Nỗ lực cao nhất tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương năm 2021

Trong hai ngày 27 - 28/10/2021, huyện Kiến Xương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT). Xác định cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng KVPT huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, quyết tâm tổ chức thành công cuộc diễn tập, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.



Lãnh đạo huyện Kiến Xương tham gia luyện tập phần nội dung hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh.

Diễn tập KVPT huyện Kiến Xương năm 2021 mang một đặc điểm khác biệt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2021 nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT. Thông qua diễn tập phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, nhất là trong đánh giá, nhận định

tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện... Tiếp đến là diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn. Diễn tập KVPT huyện Kiến Xương được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2021 nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT. Thông qua diễn tập phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, nhất là trong đánh giá, nhận định

tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của LLVT với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trong chiến đấu bảo vệ KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua cuộc diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức và cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trước ăn mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; đồng thời, nhận thức sâu sắc

hơn về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó nên ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện Kiến Xương đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, cơ quan giúp việc và thành lập khung

tập. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị quân sự, triển khai mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cho các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ LLVT trong huyện về thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2021. Chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành, đoàn thể thống nhất xây dựng và chuẩn bị nội dung diễn tập, hiệp đồng với các địa phương bố trí lực lượng và khu vực diễn tập thực hành; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễn tập và bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp chuẩn bị các loại văn kiện và làm tốt mọi công tác theo đúng kế hoạch đề ra. 100% các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, trong khung tập, nhất là các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã bám sát chỉ đạo của cấp trên xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập theo đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, đúng quy cách văn bản và có tính khả thi cao; nhiều văn kiện được ứng dụng công nghệ thông tin để giúp cho cán bộ cùng các thành phần tham gia tập luyện dễ thực hiện, đại biểu tham quan hiểu ngay được bản chất của vấn đề trong từng nội dung tập.

Để cuộc diễn tập sát với thực tế, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên... tham gia xây dựng căn cứ chiến đấu (sở chỉ huy diễn tập), xây dựng sa

bàn có thiết bị điện, xây dựng công sự, trận địa, khu vực thực hành với 200 ngày công; chi đạo kiểm tra, rà soát bảo đảm huy động khí tài, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, mô hình tạo giả mục tiêu phục vụ cho nội dung diễn tập thực hành. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phù hợp với yêu cầu của từng nội dung diễn tập, thuận tiện cho việc điều hành, tham quan tại các địa điểm khu vực diễn tập thực hành cơ chế, sở chỉ huy căn cứ chiến đấu, trận địa đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Trong những ngày xây dựng các công trình chiến đấu giả định mặc dù thời tiết không thuận lợi, thời gian gấp, nhiều khu vực diễn tập thực hành được đầu tư lớn song các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ, sát với địa hình và điều kiện tác chiến. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ cũng như động viên kịp thời các lực lượng làm nhiệm vụ. Quá trình triển khai chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT, huyện Kiến Xương đã đầu tư kinh phí nâng cấp một số tuyến đường cơ động, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và diễn tập KVPT. Về lực lượng, ngoài bảo đảm đủ số lượng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức còn phối hợp với Ban Đạo diễn Bộ CHQS tỉnh bố

xúc vai tập để thống nhất phương pháp và nội dung bài tập.

Trước khi bước vào diễn tập chính thức, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện đã tổ chức luyện tập tổng hợp nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ và khả năng hiệp đồng tác chiến của cán bộ, người chủ trì địa phương và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của cả hai khối A và B. Qua 2 ngày luyện tập tổng hợp đã giúp Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Đạo diễn và các tiểu ban giúp việc rút ra nhiều kinh nghiệm quý để trung gian quyết những vấn đề còn yếu, còn thiếu, cần chấn chỉnh và tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm cho cuộc diễn tập chính thức đạt kết quả cao nhất.

Diễn tập KVPT huyện Kiến Xương năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Song với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị của các lực lượng, đến nay, các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án... đều đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện chuẩn bị sẵn sàng. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện theo đúng kế hoạch đã xây dựng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra: "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự và công an, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện", bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

NGUYỄN VĂN ĐỨC Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương